



Lương Tài, ngày tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 08/10/2019
của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch sinh thái
trên địa bàn huyện Lương Tài; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện
trong thời gian tiếp theo**

Thực hiện Chương trình công tác tháng 12/2024 của UBND huyện Lương Tài, Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 08/10/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Lương Tài; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo như sau:

I. BỐI CẢNH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

Huyện Lương Tài được tái lập từ ngày 01/9/1999 theo Nghị định số 68/1999/NĐ-CP ngày 09/8/1999. Qua 20 năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Tài luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống cách mạng, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng và phát triển quê hương. Với những giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, huyện đã khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm bình quân đạt gần 10%; thu ngân sách Nhà nước tăng 21 lần so với năm 2000; tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản từ 18,4% (năm 2000) tăng lên 35,2% (năm 2018); dịch vụ từ 22,5% (năm 2000) tăng lên 40,8% (năm 2018); giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 37 lần, dịch vụ tăng hơn 25 lần so với năm đầu tái lập huyện, tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động địa phương. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện ngày càng được đầu tư xây dựng và nâng cấp, nhiều tuyến đường giao thông mới được mở ra, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng ngày càng phát triển.

Cùng với phát triển kinh tế, huyện đặc biệt quan tâm đến phát triển, duy trì không gian sinh thái nông nghiệp, cũng như thu hút đầu tư và phát triển các mô hình sản xuất công nghiệp chất lượng cao trong thời gian tới. Bên cạnh đó,

Lương Tài là địa phương có lịch sử lâu đời, địa hình bằng phẳng, có nhiều di tích lịch sử văn hoá, làng nghề truyền thống và các lễ hội dân gian đặc sắc, có giá trị hấp dẫn du khách và cơ sở để hình thành các sản phẩm du lịch sinh thái đa dạng và không trùng lặp với các địa phương khác trong vùng. Với những lợi thế đó, Lương Tài có tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương.

Tuy nhiên, huyện chưa thu hút được các dự án đầu tư về lĩnh vực du lịch sinh thái; chưa gắn kết phát triển nông nghiệp, phát triển làng nghề với phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ phát triển du lịch sinh thái chưa được đầu tư.

Vì vậy, việc lập Đề án phát triển du lịch sinh thái huyện Lương Tài trong giai đoạn này là yêu cầu cấp thiết. Đề án sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch sinh thái của huyện, là nền móng quan trọng để kích thích chuyển đổi cơ cấu kinh tế, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư của toàn huyện theo hướng phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

II. THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG TÀI

1. Mô hình sản xuất nông nghiệp và cây con đặc sản tiêu biểu có tiềm năng phát triển du lịch thăm quan, trải nghiệm:

Với các lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, thủy văn, huyện Lương Tài đã từng bước hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản như: Các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao tại xã Bình Định, Quảng Phú; vùng sản xuất rau an toàn tại xã Minh Tân, mô hình sản xuất hoa tại xã An Thịnh; Trang trại trồng tía tô xanh tại xã Lâm Thao; mô hình trồng bưởi da xanh (xã Quảng Phú), cam, chanh (xã Mỹ Hương),... hay mô hình nuôi cá lồng tại xã Trung Khê.

Các mô hình sản xuất này không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn có tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái với các mô hình thăm quan, trải nghiệm trong tương lai gần.

** Nhận xét chung:* Với những mô hình sản xuất nông nghiệp điễm ở trên không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân sở tại mà còn có tiềm năng lớn để phát triển hình thức du lịch thăm quan, trải nghiệm. Tuy nhiên, phải có những sản phẩm nông nghiệp đặc sắc hấp dẫn du khách, kết hợp

quảng bá giới thiệu thường xuyên, liên tục các sản phẩm nông nghiệp của địa phương một cách hiệu quả nhất.

2. Một số di tích lịch sử văn hoá trọng điểm có tiềm năng để hình thành các điểm thăm quan thắng cảnh và trải nghiệm lễ hội:

Huyện Lương Tài là một mảnh đất còn lưu giữ rất nhiều các giá trị truyền thống văn hóa mang đặc trưng của nền văn minh lúa nước vùng châu thổ sông Hồng. Trong đó, có giá trị nhất về mặt văn hoá, lịch sử và phát triển du lịch đó chính là hệ thống các di tích lịch sử, văn hoá, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng như: đình, đền, chùa, miếu, nghề, từ đường, nhà thờ...

Trên địa bàn huyện hiện có hơn 150 di tích, trong đó có 12 di tích lịch sử văn hoá đã được xếp hạng cấp Quốc Gia, có 45 di tích lịch sử đã được xếp hạng cấp tỉnh. Trong số đó, có rất nhiều di tích có giá trị đặc sắc về mặt lịch sử, văn hoá, kiến trúc, nghệ thuật, giáo dục không chỉ trong phạm vi vùng huyện mà còn có ý nghĩa tiêu biểu cho vùng Kinh Bắc. Các di tích này nếu được quan tâm, đầu tư và có quy hoạch dài hạn sẽ là lợi thế lớn để hình thành các điểm du lịch thăm quan thắng cảnh trong tương lai như: *Khu di tích lưu niệm danh nhân Hàn Thuyên (Đền thờ Hàn Thuyên tại xã Lai Hạ); Cụm di tích Đình Ngọc Quan, Nhà thờ gia tộc Vũ Miên, Văn chỉ làng Ngọc Quan tại xã Lâm Thao; Cụm Lăng mộ và Đình thờ Nguyễn Công Nghệ - Ông tổ nghề đúc đồng tại xã Quảng Phú...*

3. Các làng nghề truyền thống và tiềm năng để phát triển du lịch dịch vụ làng nghề:

Hiện nay, trên địa bàn huyện Lương Tài có 03 làng nghề đủ điều kiện xét công nhận làng nghề theo quy định bao gồm: Nghề đúc đồng, nhôm, gia công cơ khí thôn Quảng Bó (xã Quảng Phú); nghề gỗ mỹ nghệ thôn Lĩnh Mai (xã Quảng Phú); nghề vận tải thủy thôn Hoàng Kênh (xã Trung Kênh) và 02 làng nghề sản xuất và kinh doanh: Nghề sản xuất mì, bánh đa thôn Từ Nê (xã Tân Lãng); nghề gia công lưới, đan rọ thôn Lai Tê (xã Trung Chính); bên cạnh đó, với lịch sử lâu đời và trên địa bàn huyện còn có nhiều ngành nghề khác như: nghề sản xuất rượu gạo, nghề nê; nghề cưa xẻ gỗ và mộc dân dụng; nghề may gia công xuất khẩu,... Tuy vậy, nhiều nghề truyền thống hiện nay đã mai một do ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội, một số nghề còn tồn tại ở quy mô rất nhỏ (một vài hộ gia đình).

* *Nhận xét chung:* Trên địa bàn huyện Lương Tài chưa có làng nghề được công nhận là làng nghề truyền thống. Những làng nghề có khả năng phát triển gắn với du lịch - dịch vụ là không nhiều, quy mô sản xuất và sản phẩm có tính

đặc trưng, độc đáo chưa cao. Tuy nhiên, nếu có định hướng rõ ràng để phát huy có hiệu quả giá trị, tiềm năng vốn có của các làng nghề sẽ đem lại lợi thế không nhỏ trong việc thu hút khách du lịch.

4. Mô hình phát triển nghỉ dưỡng sinh thái, vui chơi giải trí:

Do địa hình thấp trũng nên diện tích mặt nước (bao gồm sông, hồ, ao,...) của huyện Lương Tài tương đối lớn, với tổng diện tích gần 1.800 ha (chiếm khoảng 17% tổng diện tích tự nhiên, tập trung tại các xã Trung Chính, Phú Hoà, Trung Khê, An Thịnh).

Những năm gần đây, nhiều vùng đất thấp sản xuất nông nghiệp hiệu quả không cao, người dân không còn sản xuất nông nghiệp, tự cho người khác sản xuất nông nghiệp, hoặc bỏ hoang.

Một số khu vực đã hình thành ao, đầm, hồ sen tự phát, quy mô nhỏ như tại thôn Thanh Lâm, Cường Tráng (xã An Thịnh), thôn Phú Trên, thôn Tĩnh Xá (xã Phú Hòa), thôn Ngọc Quan (xã Lâm Thao),... Ngoài ra còn có giá trị về cảnh quan sinh thái, có tiềm năng để phát triển không gian du lịch sinh thái, có thể đầu tư để tạo cảnh quan chụp ảnh, hoặc có thể đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thành khu nghỉ dưỡng sinh thái hoặc vui chơi, giải trí đem lại hiệu quả cao hơn. Đây là lợi thế rất lớn của Lương Tài so với khu vực lân cận trong bối cảnh đô thị hoá đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.

III. MỤC TIÊU CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Mục tiêu tổng quát:

- Hình thành một mạng lưới các khu, điểm du lịch sinh thái với các sản phẩm mang đặc trưng riêng của huyện và định hướng phát triển Lương Tài trở thành trung tâm du lịch sinh thái của tỉnh Bắc Ninh.

- Phát triển du lịch sinh thái của huyện góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập của cộng đồng dân cư và nguồn thu ngân sách, hỗ trợ các ngành kinh tế khác phát triển.

2. Mục tiêu cụ thể:

** Đến năm 2020:*

- Ban hành Đề án, kế hoạch cụ thể về phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện. Ưu tiên xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển làng nghề gắn với du lịch sinh thái; kế hoạch bảo tồn, phát triển một số lễ hội truyền thống tiêu biểu.

- Lập và phê duyệt xong quy hoạch chi tiết của các khu, điểm du lịch sinh thái trọng điểm trên địa bàn huyện.

** Đến năm 2025:*

- Hoàn thiện việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông kết nối đến các điểm du lịch sinh thái, các di tích lịch sử văn hoá trọng điểm để thu hút khách tham quan, thắng cảnh.

- Thu hút, kêu gọi được ít nhất 4 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn; ít nhất 01 dự án đầu tư vào lĩnh vực vui chơi, giải trí và cơ sở lưu trú.

- Nâng cấp lễ hội Đền Hàn Thuyên (xã Lai Hạ) và hội vật truyền thống ở xã An Thịnh trở thành lễ hội cấp huyện.

- Nâng giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt trên 3.500 tỷ đồng (theo giá hiện hành), chiếm tỷ trọng 40 - 45% cơ cấu kinh tế của huyện.

** Đến năm 2030:*

- Thu hút, kêu gọi được thêm ít nhất 4 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn; ít nhất 03 dự án đầu tư vào lĩnh vực vui chơi giải trí, dịch vụ thương mại và cơ sở lưu trú; 01 dự án đầu tư khu nghỉ dưỡng kết hợp chữa bệnh, làm đẹp.

- Hình thành mô hình phát triển du lịch gắn với làng nghề truyền thống tại một số làng nghề của huyện. Hoàn thiện việc đầu tư xây dựng khu sản xuất tập trung, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm.

- Từng bước đưa du lịch sinh thái cơ bản trở thành một ngành kinh tế quan trọng của huyện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các địa phương khác trong khu vực. Thu hút được 5000 - 6000 lượt khách du lịch trong nước, 300 - 500 lượt khách quốc tế mỗi năm. Nâng tỷ trọng ngành sản xuất thương mại - dịch vụ đạt từ 45 - 50% cơ cấu kinh tế của huyện, với giá trị sản xuất đạt trên 6200 tỷ đồng. Tạo việc làm cho khoảng 900 người, trong đó có 300 lao động trực tiếp.

IV. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch sinh thái huyện Lương Tài đến năm 2030 (UBND huyện Lương Tài đã ban hành Kế hoạch số 09A/KH-UBND ngày 14/01/2022).

- Thực hiện lập danh mục đồ án quy hoạch chi tiết phục vụ phát triển du lịch sinh thái đề nghị bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của huyện, gồm 03 dự án với tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng.

- Thực hiện lập danh mục Chương trình cải tạo, nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng du lịch đề nghị bổ sung vào điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của huyện, gồm 03 dự án với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng.

- Thực hiện lập danh mục Chương trình dự án xúc tiến, kêu gọi đầu tư đề nghị bổ sung vào điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của huyện, gồm 01 dự án với tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng.

- Thực hiện lập danh mục Chương trình cải tạo môi trường đề nghị bổ sung vào điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của huyện, gồm 01 dự án với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng.

- Lập danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư. Gồm 04 dự án với tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng (*UBND huyện Lương Tài đã ban hành Công văn số 691/UBND-XDCB ngày 11/8/2020 về việc xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư*).

- Hướng dẫn các xã cập nhật đề án phát triển du lịch sinh thái trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới.

V. SO SÁNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỚI MỤC TIÊU CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Những mục tiêu chưa đạt được:

** Đến năm 2020:*

- Ưu tiên xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển làng nghề gắn với du lịch sinh thái; kế hoạch bảo tồn, phát triển một số lễ hội truyền thống tiêu biểu.

- Lập và phê duyệt xong quy hoạch chi tiết của các khu, điểm du lịch sinh thái trọng điểm trên địa bàn huyện.

** Đến năm 2025:*

- Hoàn thiện việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông kết nối đến các điểm du lịch sinh thái, các di tích lịch sử văn hoá trọng điểm để thu hút khách tham quan, thưởng cảnh.

- Thu hút, kêu gọi được ít nhất 4 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn; ít nhất 01 dự án đầu tư vào lĩnh vực vui chơi, giải trí và cơ sở lưu trú.

- Nâng cấp lễ hội Đền Hàn Thuyên (xã Lai Hạ) và hội vật truyền thống ở xã An Thịnh trở thành lễ hội cấp huyện.

- Nâng giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt trên 3.500 tỷ đồng (theo giá hiện hành), chiếm tỷ trọng 40 - 45% cơ cấu kinh tế của huyện.

2. Nguyên nhân:

- Huyện Lương Tài có khoảng cách quá gần các khu/điểm du lịch nổi tiếng của Bắc Ninh và vùng lân cận; trong khi các sản phẩm về du lịch của huyện gần như chưa được quan tâm, đầu tư, do vậy cần tạo điểm nhấn nhằm tăng khả năng cạnh tranh mới thu hút được nhà đầu tư, du khách.

- Là huyện thuần nông, thu ngân sách thấp, nguồn kinh phí phân bổ để thực hiện đề án du lịch sinh thái gặp nhiều khó khăn; năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 huyện chưa bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện lập quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch sinh thái trên địa bàn huyện và triển khai thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng hạ tầng giao thông; cải tạo, nâng cấp các điểm di tích lịch sử,...

- Chưa có chính sách cụ thể để thu hút các nhà đầu tư về đầu tư tại huyện.

- Công tác tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm của các làng nghề còn hạn chế.

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc triển khai thực hiện Đề án du lịch sinh thái trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn.

VI. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2025 VÀ GIAI ĐOẠN TIẾP THEO

1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển du lịch sinh thái huyện Lương Tài.

2. Xây dựng Kế hoạch cụ thể đối với cấp huyện, cấp xã.

3. Triển khai các dự án về du lịch:

- Lập Quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch;

- Cải tạo, nâng cấp, xây dựng hạ tầng giao thông phục vụ cho du lịch;

- Cải tạo, nâng cấp các điểm di tích lịch sử văn hóa;

- Hình thành các vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp đặc trưng phục vụ cho khách du lịch;

- Chỉ đạo, định hướng sản xuất các sản phẩm làng nghề phục vụ cho khách du lịch.

- Triển khai thực hiện một số dự án dự kiến trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo với tổng mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

4. Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh về đầu tư các dự án về du lịch trải nghiệm về nông nghiệp nông thôn như: Mô hình trồng hoa (ở xã An Thịnh), mô hình cây đặc sản như cây tỏi (xã An Thịnh), cây tía tô (xã Lâm Thao), cây măng tây (xã Minh Tân),....

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với nhân dân để toàn thể nhân dân trong huyện hiểu rõ về chủ trương của huyện về xây dựng huyện Lương Tài thành điểm du lịch sinh thái để nhân dân đồng tình ủng hộ, chung tay cùng với chính quyền các cấp xây dựng các mô hình, dự án, dịch vụ phục vụ cho du lịch theo định hướng của huyện.

VII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để huyện Lương Tài triển khai một số dự án trọng điểm để phát triển du lịch sinh thái.

- Đề nghị Huyện ủy - HĐND - UBND Huyện có cơ chế ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư về đầu tư các dự án tại huyện.

- Đề nghị UBND Huyện bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2021 - 2025 cấp huyện và bố trí kinh phí để thực hiện lập quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch sinh thái trọng điểm trên địa bàn huyện và triển khai các dự án phục vụ phát triển du lịch sinh thái theo kế hoạch số 09A/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND huyện Lương Tài.

- Đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí để triển khai thực hiện một số dự án dự kiến trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Trên đây báo cáo Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 08/10/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Lương Tài; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Đề nghị UBND Huyện quan tâm chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- TP, các PTP KTHT;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Đỗ Văn Hạnh

Phụ lục 1

Danh mục dự án nhằm phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện

(Kèm theo Báo cáo số /BC-KTHT ngày /12/2024 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng)

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng/dòng)	Ghi chú
I	Chương trình, dự án đề nghị bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện	123	
1	Lập QHCT các khu/điểm du lịch	3	Theo Kế hoạch số 09A/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND huyện Lương Tài về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch sinh thái huyện Lương Tài và Công văn số 311/CV-KTHT ngày 29/9/2022 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023
1.1	QHCT các điểm di tích lịch sử văn hóa trọng điểm	1	
1.2	QHCT các khu trung bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề	1	
1.3	QHCT các điểm du lịch sinh thái trọng điểm	1	
2	Chương trình cải tạo, nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng du lịch	70	
2.1	nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng du lịch thị trấn Thứa	50	
2.2	nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng du lịch xã Tân Lãng	10	
2.3	nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng du lịch xã Quang Phú	10	
3	Chương trình dự án xúc tiến, kêu gọi đầu tư	30	
3.1	Dự án bảo tồn, trùng tu nâng cấp các di tích lịch sử, văn hóa trọng điểm (Giai đoạn 1: 10 tỷ đồng; giai đoạn 2: 20 tỷ đồng)	30	
4	Chương trình cải tạo môi trường	20	
4.1	Cải tạo môi trường một số làng nghề truyền thống	20	

II	Danh mục dự án kêu gọi đầu tư	1.100	
1	Khu nghỉ dưỡng kết hợp chưa bệnh và một số mô hình du lịch gắn với sản phẩm tỏi An Thịnh	300	Theo Công văn số 691/UBND-XDCB ngày 11/8/2020 của UBND huyện Lương Tài về việc xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư
2	Khu du lịch sinh thái trái nghiệm về nông nghiệp nông thôn tại xã An Thịnh	300	
3	Khu du lịch sinh thái trái nghiệm về nông nghiệp nông thôn tại xã Lâm Thao	300	
4	Khu công viên Đàm Sen kết hợp vui chơi giải trí trên sông Thứa và khu nghỉ dưỡng	200	
	Tổng cộng	1.223	

Phụ lục 2

Danh mục dự án nhằm phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện

Các dự án dự kiến triển khai trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo

(Kèm theo Báo cáo số /BC-KTHH ngày /12/2024 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến	Ghi chú
I	Lập QHCT các khu/điểm du lịch	1.000	
1	Lập QHCT mở rộng đền thờ Hàn Thuyên tại xã Lai Hạ với tổng diện tích khoảng 2,08ha	500	
2	Lập QHCT Cụm di tích Đình Ngọc Quan, Nhà thờ gia tộc Vũ Miên, Văn chỉ làng Ngọc Quan tại xã Lâm Thao	500	
II	Dự án bảo tồn, trùng tu nâng cấp các di tích lịch sử, văn hóa trọng điểm (Giai đoạn 1: 10 tỷ đồng; giai đoạn 2: 20 tỷ đồng)	4.000	
1	Đền thờ Hàn Thuyên tại xã Lai Hạ	2.000	
2	Cụm di tích Đình Ngọc Quan, Nhà thờ gia tộc Vũ Miên, Văn chỉ làng Ngọc Quan tại xã Lâm Thao	2.000	
III	Chương trình cải tạo môi trường	10.000	
1	Cải tạo hệ thống thoát nước thôn Từ Nê, xã Tân Lãng	5.000	
2	Cải tạo hệ thống thoát nước thôn Quảng Bó, xã Quảng Phú	5.000	
	Tổng cộng	15.000	